



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที ๑

ไทยตายรายแรก
ใช้เลือดออกแล้วติดเชื้อโควิด

ขายสินค้าสิ้นปีสาวจีน
สถานการณ์ทั่วโลกหนัก
อเมริกัน-ออสซี่ก็มีตาย

นายกฯแสดงความเสียใจคนไทยป่วยโควิด-19 เสียชีวิตรายแรก เป็นชายวัย 35 ปี ยืนยันใช้ พ.ร.บ. คุ้มครองการระบาด ขณะที่กระทรวงสาธารณสุข ชี้แจงเพิ่มเติมที่ แต่ผู้ป่วยอาการรุนแรงเพราะเจอ ทั้งเชื้อก่อโรคโควิด-19 และไข้เลือดออก ★ มีต่อเนื่อง 14



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (หน้าที่ ๑๔)

ไทยตายรายแรก ☆ ต่อกหน้า 1 ส่งผลปอดถูกทำลายต้องใส่ปอดเทียมช่วยจนสุดคือ ด้านภาคธุรกิจรอดได้รับผลกระทบหนักไร้ทัวร์ลง-ส่งออกไปได้ ตกงานเทียบ ต้องหาวิธีเอาตัวรอดกันเองขณะที่การระบาดในต่างแดน "อิหร่าน-อิสราเอล-เกาหลีใต้" เน้นรับยังอาการหนัก ผู้ติดเชื้อพุ่งหวดต่อเนื่อง ส่วน "สหรัฐอเมริกา-ออสเตรเลีย" พบผู้ติดเชื้อเสียชีวิตรายแรก โดยมีการประกาศภาวะฉุกเฉินในรัฐจอร์เจียต้น ปธน.สหรัฐฯสั่งปิดพรมแดนเม็กซิโกป้องกันการแพร่ระบาดหนัก

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ก่อโรคโควิด-19 ยังอยู่ในภาวะวิกฤติในหลายประเทศทั่วโลก ขณะที่ในไทยมีทั้งรักษาผู้ป่วยหายดี และพบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ รวมถึงมีผู้ติดเชื้อเสียชีวิตเป็นรายแรกของประเทศ

★ รักษาหายกลับบ้าน 2 ราย

ที่กระทรวงสาธารณสุข เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 1 มี.ค. นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อแห่งชาติ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกกระทรวงสาธารณสุข นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป น.สพ.พรทิพย์ พันธุ์หล้า ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ศ.สพ.พ.พรทิพย์ เทียนทิพย์ และศ.สพ.พ.พรทิพย์ เทียนทิพย์ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกันแถลงข่าวสถานการณ์โรคติดต่อโควิด-19 โดย นพ.สุวรรณชัยกล่าวว่า สำหรับไทยขณะนี้ มีผู้ป่วยยืนยันรักษาหายกลับบ้านได้ 2 ราย รายที่ 1 เป็นชายชาวจีน อายุ 33 ปี รายที่ 2 เป็นเด็กหญิงไทยอายุ 3 ขวบ ทั้งคู่รักษาอยู่สถาบันบำราศนราดูร

★ ไทยพบผู้ป่วยรายแรก

นพ.สุวรรณชัยกล่าวอีกว่า ในส่วนผู้ป่วยอาการหนัก 2 ราย ขณะนี้เสียชีวิต 1 ราย เมื่อคืนวันที่ 29 ก.พ.ที่ผ่านมา เป็นชายไทยอายุ 35 ปี เป็นผู้ที่มาซื้อผักในตลาดใกล้ชิดกับชาวจีน ผู้ป่วยรายนี้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกมาก่อน ต่อมาเกิดการติดเชื้อโควิด-19 ร่วมด้วย จึงถูกส่งต่อมาจากโรงพยาบาลเอกชนและเข้ารับรักษาที่สถาบันบำราศนราดูรเมื่อวันที่ 5 ก.พ. ทำการรักษาดูแลด้วยยาต้านไวรัสที่ดีที่สุดร่วมกับทำให้แอนติบอดีผู้ป่วยแก่กึ่งซีที่หายป่วยและตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 16 ก.พ.2563 แต่อาการที่ยังวิกฤติจากโรคไข้เลือดออกหลังจากรักษาเป็นเวลากว่า 1 เดือนและต้องใส่เครื่องเอกโมหรือเครื่องพุงการทำงานของปอด แต่ด้วยสภาพปอดที่เสื่อมแต่เดิม หัวใจและอวัยวะภายในทำงานหนักทำให้อวัยวะภายในหลายระบบล้มเหลว (Multiorgan failure) จึงเสียชีวิตในที่สุด

★ ยันตรวจไม่พบเชื้อมรณะแล้ว

นพ.สุวรรณชัยกล่าวถึงผู้เสียชีวิตรายนี้อีกว่า เนื่องจากตรวจไม่พบเชื้อแล้ว ดังนั้นสาเหตุแห่งการ

เสียชีวิตจะเกี่ยวกับโควิด-19 หรือไม่ จะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการวิชาการ ภายใต้คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติต่อไป โดยสรุปในขณะนี้ มีผู้ป่วยยืนยันที่รักษาหายแล้ว 80 ราย ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1 ราย เสียชีวิต 1 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสม 42 ราย ส่วนอีก 1 ราย ที่มีการติดเชื้อวันโรคร่วมด้วย ตรวจไม่พบเชื้อต่อเนื่องเป็นเวลา 1 สัปดาห์แล้ว ยังอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด

★ ปกปิดข้อมูลเฝ้าระวังมีความผิด

นพ.สุวรรณชัยกล่าวต่อว่า ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดให้โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่ 14 ตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มี.ค.นี้ เน้นย้ำให้มีการเฝ้าระวังและการแจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ กรณีพบผู้ป่วยหรือสงสัยว่าป่วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด จะต้องรายงานภายใน 8 ชั่วโมง หากฝ่าฝืนจะมีความผิด โดยปรับไม่เกิน 20,000 บาท สำหรับกรณีที่เป็นข่าวการพบเชื้อไวรัสโคโรนาในสุนัข ยังไม่มีรายงานในประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตามระหว่างเฝ้าระวังและค้นหาข้อมูลทางวิชาการเพิ่มเติม ขอแนะนำให้ผู้ดูแลสุนัข รักษาความสะอาดของทั้งผู้เลี้ยงและสุนัข และหมั่นล้างมือบ่อยๆ หลังสัมผัสสุนัข หรือหากไปในประเทศกลุ่มเสี่ยงก็ให้แยกตัวเองออกจากสัตว์เลี้ยงด้วย

★ แจกฟรีหน้ากากอนามัยที่ สธ.

อธิบดีกรมควบคุมโรค ยังกล่าวถึงการกระจายหน้ากากอนามัยสำหรับประชาชนในวันที่ 2 มี.ค. ที่กระทรวงสาธารณสุข แจกให้ประชาชนที่หาซื้อไม่ได้นำไปใช้สำหรับตนเองและครอบครัวเพื่อลดการค่าใช้จ่าย สำหรับป้องกันเชื้อโรคตามความจำเป็น โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรเภสัชกรรมบริจาคให้ประชาชน ทั้งนี้ หน้ากากอนามัยที่แจกฟรีให้ประชาชนเป็นคณะส่วนหนึ่งที่จัดสรรให้กับสถานพยาบาล ซึ่งมีแผนการจัดสรรจัดสรรตามความต้องการที่แจ้งเข้ามา ยังสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดและเขตสุขภาพ ต้องมีเพียงพอต่อการใช้งานในการบริการผู้ป่วย

★ พบระยะเชื้อมีที่ 5-7 วันแรก

ด้าน นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อแห่งชาติ กล่าวว่า สำหรับระยะฟักตัวนั้น คือช่วงระหว่าง 2-14 วัน พบระยะที่สั้นคือช่วง 5-7 วัน เป็นช่วงที่คนไข้ยังไม่พบเชื้อ ส่วนที่บอกกว่า 27 วันนั้น ก่อนข้างมีข้อบกพร่องและหากจะบอกต้องขอรายงาน สำหรับคนไข้ที่เสียชีวิตนั้น อาการค่อนข้างรุนแรงแต่แรก ซึ่งจะถือเป็นกรณีศึกษาต่อไป ส่วนกรณีลงปอดนั้นมักจะเกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ 2 ที่มีการรับเชื้อ แต่ไม่ได้หมายความว่าต้องลงปอดเพราะร้อยละ 80 ไม่ลงปอดมีอาการเหมือนเพียงไข้หวัดธรรมดาเพราะบางกรณีภูมิคุ้มกันด้านหน้า

★ ติดเชื้อ 2 ตัวอาการยิ่งรุนแรง

นพ.ทวียังคงกล่าวถึงผู้ป่วยชายที่เสียชีวิต ราย เมื่อวันที่ 29 ก.พ.นั้น เป็นชายไทยอายุ 35 ปีป่วยโรคไข้เลือดออกอย่างรุนแรงถึงแม้โรคไข้เลือดออกจะไม่ได้เป็นเชื้อที่ลงปอด แต่การเป็นไข้เลือดออกทำให้ร่างกายอ่อนแอลง เวลาติดเชื้อโรคโควิด-19 มาร่วมด้วย จะมีอาการแรงกว่าเชื้อตัวเดียว ทั้งนี้ เชื้อก่อโรคโควิด-19 จะเป็นโรคที่มุ่งไปที่ปอดและก่อความรุนแรง แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะปอดอักเสบหรือปอดบวมเสมอไป จะพบเพียงร้อยละ 15-20 เท่านั้น ที่ลงไปปอดแต่พลงปอดไปแล้วจะค่อนข้างก่อความรุนแรงพอสมควร ซึ่งขึ้นกับร่างกายของแต่ละบุคคล

★ หมอท่าเตียนที่แต่เชื้อทำลายปอด

นพ.ทวีกล่าวอีกว่า ส่วนกรณีการเสียชีวิตของเคสนี้ ขอเพิ่มเติมว่าที่ผ่านมานอกจากจะมีการให้ยาด้านไวรัสหลายตัวแล้วยังมีการให้ยาต้านเชื้อหรือแอนติบอดีซึ่งแต่กึ่งซีที่หายจากโรคติดต่อโควิด-19 มีการให้ร่วมด้วยทุกทาง ทั้งยังมีการตรวจสอบด้วยว่าระหว่างทางที่มีการให้น้ำเกลือไปก็มีการวัดระดับของภูมิที่พบว่ามีสูงจนแสดงว่าเจ้าของเลือดที่บริจาคมีภูมิค่อนข้างสูง จึงเป็นที่ยืนยันว่าเชื้อก่อโรคโควิด-19 หมดไปแล้วแต่จากการที่ติดเชื้อนั้นมันได้ทิ้งร่องรอยของการทำลายเอาไว้เยอะมาก จึงต้องมีการใส่เครื่องเอกโม หรือปอดเทียมทำงานแทน ซึ่งทางทีมแพทย์ทำงานเต็มที่ เราเสียใจและเสียยากับกรณีนี้ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของกรณีรับศพเสียชีวิตนั้น ทางญาติสามารถรับได้เหมือนกรณีปกติ เนื่องจากผู้เสียชีวิตรายนี้ไม่มีเชื้อก่อโรคโควิด-19 แล้ว

★ นายกฯ เสียใจคนไทยเสียชีวิต

ต่อมา นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รว.ว.กลาโหม แสดงความเสียใจกรณีชายไทยอายุ 35 ปี ซึ่งเป็นหนึ่งในสองผู้ป่วยที่มีอาการหนักก่อนหน้านี้ได้เสียชีวิต โดยป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก และต่อมาติดเชื้อก่อโรคโควิด-19 ร่วมด้วย ย้ำว่าระบบสาธารณสุขและการรักษาของคณะแพทย์ไทยมีมาตรฐานระดับสูง ขณะนี้มีสถิติการรักษาผู้ป่วยหายแล้ว 80 ราย จากยอดผู้ป่วยสะสม 42 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาล 11 ราย จึงขอให้ประชาชนเชื่อมั่น ส่วนสาเหตุของการเสียชีวิตรายนี้ จะเร่งตรวจสอบต่อไป และนายกฯยังฝากให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิต และทีมแพทย์ผู้ให้การรักษายกย่องชื่นชมที่ตลอด 1 เดือนที่ผ่านมาและขอความเป็นส่วนตัวให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ที่เกี่ยวข้องที่สำคัญได้กำลังใจทุกหน่วยงานเต็มที่ สร้างความมั่นใจให้ประชาชน และขอความร่วมมือคนไทยป้องกันตนเอง และปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการ ยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีการใช้ พ.ร.บ. ความมั่นคงกับกรณีการควบคุมการระบาดของไวรัส เป็นคณะประเด็นกัน



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (หน้าที่ ๑๔)

★ หมอจุฬาฯ เห็นต่างหนุ่มตายรายแรก
อย่างไรก็ตาม วันเดียวกัน ศ.นพ.ธีระวัฒน์
เหมะจุฬา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรค
อุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย โพสต์เฟซบุ๊กเกี่ยวกับการเสียชีวิต
ของผู้ป่วยโควิด-19 รายแรกของไทย โดยยืนยันว่า
“ใช้เลือดออก ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอาการเสียชีวิต
ของผู้ป่วยรายนี้” ที่ทางกระทรวงสาธารณสุขแถลง
ว่าข้อมูลของกระทรวงกับข้อมูลของเราไม่ตรงกันดัง
ด้านล่าง

“แถลงกระทรวงกับโพสต์อาจารย์หมอธีระวัฒน์
มีข้อต่างกันเล็กน้อยกรณีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ชาวไทย
เสียชีวิตรายแรก/ข้อมูลที่ตรงกัน คือชายไทยวัย 35
เสียชีวิตจริง/ข้อต่าง!! ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรค
อุบัติใหม่ ระบุว่าผู้ป่วยเสียชีวิตไม่มีโรคประจำตัวใดๆ/
ส่วน ศธ. ระบุ ผู้เสียชีวิตมีอาการป่วยใช้เลือดออกมา
ก่อนจะลื่น” เข้าใจว่ากระทรวงสาธารณสุขอาจจะ
ประเมินสภาวะของผู้ป่วยและตัวโรคคลาดเคลื่อน
ไปบ้าง การวินิจฉัยผู้ป่วยรายนี้ ในครั้งแรกสุดผลจาก
ห้องปฏิบัติการออกมาเป็นใช้เลือดออกโดยไม่พบ
ตัวใช้เลือดออกทำให้พยาบาลที่เข้าไปดูแลในวันแรก
ไม่ได้เตรียมตัวป้องกันและติดเชื้อไว้ก่อนนี้ไปด้วย
เกิดปอดบวมรุนแรง แต่ได้รับยาทันที และกลับบ้าน
ไปแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม มีเนื้อปอดที่เสียหายอยู่
ระดับหนึ่ง ในผู้ป่วยที่เสียชีวิตรายนี้ ลักษณะของโรค
และการดำเนินโรคมียอดบวมรุนแรงทั้งสองข้าง
เป็นลักษณะของโควิด 19 ทั้งสิ้นตั้งแต่แรก ไม่ใช่
เกิดจากใช้เลือดออก แต่เนื่องจากประเทศไทยได้
รับยา fapiviravir ในระยะหลังโดยผู้ป่วยมีอาการ
รุนแรงใส่เครื่องช่วยหายใจและถึงแม้ว่าจะทำให้
เชื้อไวรัสหายไประยะหนึ่งแต่มีเนื้อปอดเสียหาย
มาก และในที่สุดผู้ป่วยเสียชีวิตอย่างสงบ

★ คิง เพาเวอร์แจ้งหนุ่มติดเชื้อมีตาย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากข่าวไทยพบผู้ป่วย
ติดเชื้อมีตายโควิด-19 เสียชีวิต 1 ราย เป็นพนักงาน
ขายสินค้า ต่อมาส่วนงานสื่อสารองค์กร กลุ่มบริษัท
คิง เพาเวอร์ได้แถลงการณ์ระบุว่า จากการ
ตรวจสอบพบผู้เสียชีวิตเป็นพนักงานส่งเสริมการ
ขายสินค้า (PC-Product Consultant) ของบริษัท
คู่ค้า ที่มีสินค้าจำหน่ายในสาขาศรีวิภา มีอาการไข้
ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2563 เข้ารับการรักษาที่
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ระบุว่าไข้หวัดใหญ่
ในวันที่ 29 มกราคม 2563 อาการดีขึ้นจึงกลับมา
ทำงาน ภายหลังจากช่วงเย็นมีอาการป่วย จึงเข้ารับ
การรักษาเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลเอกชนแห่ง
หนึ่งและแจ้งสาขากับต้นสังกัดด้วยโรคไข้เลือดออก
ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม-4 กุมภาพันธ์ 2563 หลังจาก
นั้นในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ 2563 ถูกส่งตัวไปสถาบัน
บำราศนราดูรแพทย์ตรวจพบไวรัส COVID-19 ใน
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ทางบริษัทจึงปิดให้บริการ

★ พยช.เร่งแจกหน้ากาก-เจลล้างมือ
ส่วนที่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) นาย
สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รว.พลังงาน และเดชาธิการ
พรรคพลังประชารัฐ แถลงว่าพรรคกำลังหาวิธีเพื่อ
หาแนวทางช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโควิด-19 และอยากให้การช่วยเหลือ
ประชาชนด้วยกันให้ความสำคัญกับการสวมใส่หน้ากากอนามัย
และล้างมือสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันเชื้อโรคและการ
แพร่ระบาดของตัวสารณะ ไม่ตื่นตระหนกจนเกิน
ขอบเขต โดยพรรคจะจัดหาเจลล้างมือและหน้ากาก
อนามัยมาแจกจ่ายประชาชนในช่วงขาดแคลน

★ สวนกล้วยไม้ท่วมเช่นพืชโควิด-19
วันเดียวกัน นายพันธ์พัฒน์ คุ้มวิเชียร ผจก.
ฝ่ายการตลาดต่างประเทศแอร์ออร์คิดส์ฟลอปเปอร์มาเกิด
กล้วยไม้ ๐.บางเลน จ.นครปฐม เปิดเผยว่า หลังจาก
เกิดเหตุการณ์โรคระบาดโควิด-19 ทำให้ชาวสวน
กล้วยไม้ทั่วประเทศกว่า 20,000 ไร่ ที่ผลิตออก
จำหน่ายในประเทศเพียงร้อยละ 20 ส่งออกไป
ต่างประเทศร้อยละ 80 และส่งออกในประเทศจีน
ถึงร้อยละ 70 ต้องหยุดการส่งออกทั้งหมด โดยเฉพาะ
กล้วยไม้ตัดดอกที่เคยส่งออกไปวันละ 1.5 ล้านช่อ
ตอนนี้ส่งออกไม่ได้เลยแม้จะส่งออกได้บางส่วน
แต่ไม่มีผู้รับซื้อ ทำให้สิ้นเปลืองค่าแรงงาน ค่าบรรจุ
ภัณฑ์ และค่าขนส่งเป็นจำนวนมาก ทางเราได้ติดต่อ
กับทางพาณิชย์จังหวัดนครปฐม เพื่อให้แจ้งไปทุก
หน่วยราชการทุกจังหวัดนำไปใช้ได้ โรงพยาบาล
ไปแจกผู้ป่วย วัตถุประสงค์เพื่อประชาชนผู้ที่สนใจ
กล้วยไม้ตัดดอกสามารถเข้ามาตัดฟรีได้ที่สวนแอร์
ออร์คิดส์ อ.บางเลน จ.นครปฐม ในช่วงวันหยุดเสาร์-
อาทิตย์นี้ไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม หากปล่อยไว้ก็
ไร้ประโยชน์ โดยเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.airor
chidthailand.com และเฟซบุ๊ก AIRORCHID
SUPERMARKET

★ ทรัมป์แถลงสหรัฐตายรายแรก
ด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แถลงว่า
พบผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 รายแรกในสหรัฐเป็น
ชายวัย 50 ปีเศษ ในโรงพยาบาลเอเวอร์กรีน
เฮลท์ เมืองเคิร์กแลนด์ เขตคลิงเคาน์ตี ใกล้เมือง
ซีแอตเติล เมืองเอกของรัฐวอชิงตัน อยู่ทางชายฝั่ง
ตะวันตกของประเทศ โดยผู้ตายป่วยเรื้อรังด้วยโรค
อื่นอยู่แล้ว แต่ยังไม่ทราบว่าเป็นเชื้อไวรัสระยะจาก
ที่ไหน ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อในสหรัฐอยู่ที่ 62 ราย
ในจำนวนนี้มี 4 ราย ในรัฐวอชิงตัน โอเรกอนและ
แคลิฟอร์เนีย ในภูมิภาคเวสต์โคสต์ ซึ่งติดเชื้อโดย
ไม่ทราบแหล่งที่มาเพราะไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศ
หรือสัมผัสผู้ติดเชื้ออื่น ซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าเชื้อโควิด-
19 กำลังแพร่ระบาดในสหรัฐ

★ จ่อปิดพรมแดนเม็กซิโก
นอกจากนี้ ปธน.ทรัมป์เผยด้วยว่า ยอดผู้ติด
เชื้อที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบภายในสหรัฐอยู่ที่ 22 ราย
เมื่อรวมกับผู้ติดเชื้อที่อพยพกลับจากต่างประเทศ
ยอดผู้ติดเชื้ออยู่ที่ประมาณ 70 ราย โดย 4 ราย
อาการหนัก คนลาคว่าจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
แต่สหรัฐพร้อมที่จะพร้อมในการรับมือในทุกกรณี
ไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องตื่นตระหนก ขอให้สื่อมวลชน
นักการเมืองและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆทุกคนอย่าปลุกปั่น
สร้างความตื่นตระหนกเขย่งระบอบว่าผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อ
ที่สุขภาพแข็งแรงจะหายดี ตนจะประชุมกับกลุ่ม
บริษัทเอกชนในทำเนียบขาววันที่ 2 มี.ค. เพื่อ
หารือเรื่องการรักษาผู้ป่วยและการพัฒนาวัคซีน
ป้องกันโควิด-19 อีกทั้งกำลังคิดที่จะปิดพรมแดน
สหรัฐติดกับเม็กซิโกเพื่อป้องกันการระบาด หลัง
เม็กซิโกพบผู้ติดเชื้อที่กลับจากอิตาลีแล้ว 4 ราย

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑

**พิษไวรัสสมรณะโคโรนา-19
คร่าชีวิตคนไทยรายแรก**
ปอดเสียหายรุนแรงเป็นไข้เลือดออกด้วย
แพทย์สุดย้อระบบอวัยวะภายในล้มเหลว

คนไทยสังเวชชีวิตรายแรกในประเทศ พิษไวรัสสมรณะ “โคโรนา-19” คร่า
ชีวิตหนุ่มพนักงานขายวัย 35 ปี ถึงตาย สส. ยันก่อนติดเชื้อป่วยเป็นไข้เลือด
ออกมาก่อน สุดย้อเพราะสภาพปอดพังหนัก อวัยวะภายในหลายระบบล้ม
เหลว เผยพยาบาลที่เข้าไปดูแลวันแรกติดเชื้อตามไปด้วย ◆ อ่านต่อหน้า 12

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๒)

ไวรัส

□ ต่อจากหน้า 1

จนปอดบวมรุนแรงทั้ง 2 ข้าง แม้ได้ยาทันที แต่ปอดเสียหาย “บิกตู” เสียใจ ตั้งทุกฝ่ายทำงานเต็มที่ เลขาฯ นานาเอกฯ สั่งพ่นยาฆ่าเชื้อรอบทำเนียบ ขณะที่รัฐมนตรีทีมเศรษฐกิจไทย “สมคิด-อรรถตม์” กักตัวตามมาตรการเฝ้าระวัง หลังกลับจากเยือนญี่ปุ่น ส่วนสถานการณ์ทั่วโลก หนุมใหญ่ชาวอเมริกันตายรายแรกในสหรัฐ ด้านเกาหลีเผยทหารกว่า 45 วัน ติดเชื้อตามพ่อแม่ ขณะที่ “อิหร่าน” ปิดข่าวรองประธานสภาคิดเชื้อตาย ยันสาเหตุจากไข้หวัดใหญ่ ส่วนจีนเนวโน้มคิดเชื้อ-ตายลดลง

○ ทารกติดเชื้อตามพ่อแม่

เมื่อวันที่ 1 มี.ค. คณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติของจีน รายงานสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนา-19 ในประเทศ นับตั้งแต่ ๕.ค. ๖๒-ก.พ.๖๓ ว่า มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 35 คน ในจำนวนนี้อยู่ในกมณฑลหูเป่ย์ ศูนย์กลางการแพร่ระบาดของโรคเพียง 1 คนเท่านั้น รวมยอดเสียชีวิตสะสมอย่างน้อย 2,870 คน ส่วนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 573 คน นอกกมณฑลหูเป่ย์เพียง 3 คน สะสมรวมอยู่ที่อย่างน้อย 79,824 คน ถือเป็นสถิติสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค.ที่ผ่านมา ทั้งนี้มีผู้ป่วยรักษาหายแล้ว 41,625 คน โดยจีนยกย่องความร่วมมือของทุกภาคส่วนบนหลักการ “ตรวจเร็ว รายงานเร็ว คัดแยกเร็ว และรักษาเร็ว” ทำให้สถิติมีแนวโน้มลดลง ส่วนเกาหลีใต้ รายงานว่า มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 18 ราย ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 586 คน รวมสะสม 3,736 คน โดยผู้ติดเชื้อที่พบใหม่มี 1 ราย หนึ่งในทารกอายุเพียง 45 วัน อาศัยอยู่ที่เมืองย็องชาน โดยพ่อแม่เด็กทารกคนดังกล่าวก็ติดเชื้อเช่นกัน

○ ปัดรองปร.สภาอิหร่านติดเชื้อ

ด้านสำนักข่าวอิสม่าของรัฐบาลอิหร่าน รายงานว่า นายโมฮัมหมัด อาลี รามาซานี คาสทัก สมาชิกและรองประธานสภาแห่งชาติของอิหร่าน เสียชีวิตด้วยโรคปอดอักเสบที่เป็นผลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 เมื่อวันที่ 29 ก.พ.ที่ผ่านมา แต่หลังจากนั้นไม่นาน ก็มีกรณีแจ้งว่า เป็นการเสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่ และมีการยืนยันผลตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา-19 เป็นลบ ส่วนยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 54 ราย ติดเชื้อสะสม 978 ราย

○ ตายแล้วรายแรกในสหรัฐ

ขณะที่ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐ (ซีดีซี) รายงานว่า ชายอายุประมาณ 50 ปี ติดเชื้อไวรัส และมีโรคประจำตัว เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 29 ก.พ. ที่พร.เอเวอร์กรีนเฮลธ์ ในเมืองลีดริ่งแลนด์ ใกล้กับเมืองซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน นับเป็นพลเมืองสหรัฐคนแรกที่ติดเชื้อและเสียชีวิตในประเทศ แต่ถือเป็นชาวอเมริกันคนที่ 2 ซึ่งเสียชีวิตจากรายแรกที่เสียชีวิตที่เมืองอู่ฮั่นของจีน เมื่อต้นเดือน

ก.พ.ที่ผ่านมา ทำให้พร.ที่ผู้ตายรักษาคู่ก่อนเสียชีวิตปิดให้บริการชั่วคราว ด้านนายเจย์ อินสตี ผู้ว่าการรัฐวอชิงตัน ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในพื้นที่ ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ยืนยันไม่มีเหตุผลให้ต้องตื่นตระหนก ยืนยันว่ารัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นเตรียมพร้อมขั้นสูงสุดเพื่อรับมือ

○ ทั่วโลกตายเกือบ 3,000 ราย

นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขออสเตรเลีย แถลงการณ์ว่า ชายชาวออสเตรเลีย อายุ 78 ปี ที่ติดเชื้อ เสียชีวิตที่พร.เซอร์ ชาร์ลส แกรนด์เนอร์ ในเมืองเพิร์ท ซึ่งเป็น 1 ใน 164 คน ที่อพยพจากเรือสำราญไดมอนด์ ปริ้นเซส ส่วนภรรยาของผู้เสียชีวิต อายุ 79 ปี ที่ติดเชื้อ เช่นกันนั้น อาการยังทรงตัว ส่วนกระทรวงสาธารณสุขของอิตาลี รายงานว่า พบผู้ป่วยใหม่อีก 240 คน รวมเป็น 1,128 คน ส่วนใหญ่อยู่ในแคว้นลอมบาร์เดีย เวเนโต และเอมิเลีย-โรมัญญา ส่วนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก 8 คน รวมเป็นอย่างน้อย 29 คน เป็นสถิติสูงสุดในทวีปยุโรป ส่วนผู้ป่วยรักษาหาย 50 คน ขณะที่สำนักข่าวเอเอฟพีรายงาน ณ เวลา 18.00 น. ว่ามีผู้ติดเชื้อทั่วโลก 87,565 ราย เสียชีวิต 2,990 ราย ใน 64 ประเทศ

○ หนุมไทยสังเวยชีวิตรายแรก

ส่วนสถานการณ์ในประเทศไทยนั้น ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์จุฬาฯ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก “ธีระวัฒน์ เหมะจุธา Thiravat Hemachudha” ระบุว่า ผู้ป่วยชายไทยอายุ 35 ปี ทำงานขายสินค้า และติดไวรัสโคโรนา-19 เสียชีวิตเมื่อวันที่ 29 ก.พ. ๖๓ เวลา 18.25 น. โดยผู้ป่วยไม่มีโรคประจำตัว ใดๆ ทั้งสิ้น และได้รับการรักษามาตรฐานที่ รพ.บำรุงราษฎร์ มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิกฤติหลายท่าน และได้รับเครื่องช่วยให้ออกซิเจนในเลือด เอกโม (ECMO) ทั้งนี้ได้รับยาพิวริราเวียร์ (favipiravir) จนทำให้เชื้อไวรัสหายไปในหมัดก็ตาม แต่ระยะหลัง ผู้ป่วยมีอาการรุนแรง ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ มีเนื้อปอดเสียหายมาก จนเสียชีวิตอย่างสงบ จึงเป็นตัวอย่างสำคัญว่า โรคนี้สามารถแพร่ได้ในคนที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย หรือไม่มีโรคประจำตัว ก็มีอาการวิกฤติได้ ทั้งนี้การวินิจฉัยตอนต้น ผลจากห้องปฏิบัติการออกมาว่า เป็นไข้เลือดออก ทำให้พยาบาลที่เข้าไปดูแลในวันแรกติดเชื้อไปด้วย มีปอดบวมรุนแรงทั้ง 2 ข้าง แต่ได้รับยาทันที กลับบ้านไปแล้ว แต่เนื้อปอดเสียหายระดับหนึ่ง

○ เป็นไข้เลือดออก-ปอดพัง

ต่อมา ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงว่า มีผู้ป่วยรักษาหาย กลับบ้านได้ 2 ราย รายแรกเป็นชายชาวจีน อายุ 33 ปี อีกรายเป็นเด็กหญิงไทย อายุ 3 ขวบ ทั้งคู่

รักษาอยู่สถาบันบำราศฯ ส่วนผู้ป่วยอาการหนัก 2 ราย ขณะนี้เสียชีวิต 1 ราย เป็นชายไทย อายุ 35 ปี ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ต่อมาติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ร่วมด้วย จึงถูกส่งตัวจากรพ.เอกชน มารักษาที่สถาบันบำราศฯ เมื่อวันที่ 5 ก.พ.ที่ผ่านมา แพทย์รักษาด้วยยาต้านไวรัสที่ตีจุดจนตรวจไม่พบเชื้อโคโรนา-19 ตั้งแต่วันที่ 16 ก.พ. หลังจากรักษาเป็นเวลาเกือบ 1 เดือน สภาพปอดที่เสื่อมแต่เดิมจึงต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่ตลอด ประกอบกับหัวใจและอวัยวะภายในทำงานหนัก ทำให้หัวใจวายภายในหลายระบบล้มเหลว จึงเสียชีวิตในที่สุด ทั้งนี้เมื่อไม่พบเชื้อแล้ว จะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เพื่อหารือว่า การเสียชีวิตเกี่ยวข้องกับโคโรนา-19 หรือไม่ ส่วนผู้ป่วยอาการหนักอีก 1 รายที่มีการติดเชื้อร่วมโรคร่วมด้วย ตรวจไม่พบเชื้อต่อเนื่อง 1 สัปดาห์แล้ว ยังอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด โดยสรุป ในขณะนี้ มีผู้ป่วยรักษาหายแล้ว 30 ราย ยังรักษาตัวอยู่ในพร. 11 ราย เสียชีวิต 1 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสม 42 ราย

○ ไม่แจ้งพบผู้ต้องสงสัยมีโทษ

นพ.สุวรรณชัย กล่าวอีกว่า สำหรับผู้ที่เดินทางไปพื้นที่เสี่ยง เมื่อกลับถึงไทยภายใน 14 วัน ถ้ามีอาการไข้ เจ็บคอ มีน้ำมูก ไอ มีเสมหะ หายใจเร็ว หอบ ให้สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ และรีบไปพบแพทย์ทันที พร้อมทั้งแจ้งประวัติ การเดินทาง เนื่องจากมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนปอดบวม รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ ทั้งนี้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่ 14 ตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มี.ค.เป็นวันแรก เน้นย้ำให้มีการเฝ้าระวังและการแจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ กรณีพบผู้ป่วยหรือสงสัยว่าป่วย ต้องรายงานภายใน 3 ชั่วโมง หากฝ่าฝืนจะมีความผิด โดยปรับไม่เกิน 2 หนึ่งบาท สำหรับการกระจายหน้ากาทกอนันย์ในวันที่ 2 มี.ค.นี้ 1 แสนชิ้น โดยแจกให้ประชาชนนำไปกระจายในครอบครัวตัวเองตามความจำเป็น เป็นคนละส่วนกันที่จัดสรรให้กับสถานพยาบาล ยืนยันว่าป้องกันโรคดังกล่าวได้ด้วยกินร้อน ใช้ช้อนกลาง และล้างมือ

○ ไม่เจอสุนัขติดเชื้อในไทย

อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวด้วยว่า ส่วนที่มีข่าวการพบเชื้อไวรัสในสุนัขที่ยังคงนั้น ยังไม่มีรายงานในไทย อยู่ระหว่างเฝ้าระวังและค้นหาข้อมูลทางวิชาการเพิ่มเติม ขอแนะนำให้เจ้าของหรือผู้ดูแลสุนัขรักษาความสะอาดของตัวเองและตัวสุนัข ต้องหมั่นล้างมือบ่อย ๆ หลังจากสัมผัสสุนัข ทั้งนี้ในวันที่ 2 มี.ค. ปลัดสธ.จะประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ร่วมกับ ผอ.รพ.และสสจ.ทั่วประเทศ ด้าน สพญ.พรทิพา เล็กเจริญสุข หัวหน้าภาค

วิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ กล่าวไว้ว่า ชาวที่ว่ามีสุนัขติดเชื้อไวรัสดังกล่าวด้วยที่ยังคง ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าสุนัขติดเชื้อไวรัสจริงหรือไม่ ขอให้ผู้ที่มีการป่วยแยกตัวตัวเองออกจากสัตว์เลี้ยงด้วย ส่วนคลินิกรับฝากสุนัขหรือสัตว์เลี้ยง ขอให้สอบถามผู้ที่นำสัตว์เลี้ยงมาฝากด้วยว่า ผู้เลี้ยงและสัตว์เลี้ยงนั้นมาจากประเทศใด หากมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงให้ปฏิเสธการรับฝาก

○ “บิกตู” เสียใจ-กำชับเต็มที่

ด้าน นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวไว้ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม แสดงความเสียใจกรณีผู้ติดเชื้อชายไทยเสียชีวิตลง พร้อมฝากให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิต และทีมแพทย์ผู้ให้การรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่ตลอด 1 เดือนที่ผ่านมา และขอความเป็นส่วนตัวให้กั้นครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วย ที่สำคัญได้กำชับให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน และขอความร่วมมือคนไทยป้องกันตนเองและผู้อื่นปฏิบัติตามคำแนะนำของทาง การ และประกาศสธ. ที่ให้เฝ้าระวังและแจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่หรือคณะแพทย์ หากเข้าข่ายต้องสงสัยว่าป่วย ไม่เช่นนั้นจะมีผลความผิด

○ กิ่งเพาเวอร์แถลงชี้แจง

ขณะที่เดียวกัน กลุ่มบริษัท กิ่ง เพาเวอร์ ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีชายไทยที่เสียชีวิตเป็นพนักงานขายสินค้านั้น ได้ตรวจสอบพบว่า เป็นพนักงานส่งเสริมการขายสินค้าของบริษัททุกค่าที่มีสินค้าจำหน่ายในสาขาศรีวิชัย มีอาการไข้ ตั้งแต่วันที่ 28 ม.ค.๖๓ ไปรักษาที่พร.เอกชนแห่งหนึ่ง ระบุว่าไปไข้หวัดไปสถาบันบำราศฯ ตรวจพบไวรัสโคโรนา-19 บริษัทจึงปิดให้บริการสาขาศรีวิชัย ตั้งแต่วันที่ 6 ก.พ. ถึงปัจจุบัน และให้ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าตรวจบุคคลกลุ่มเสี่ยง และผู้ที่ทำงานที่สาขาศรีวิชัย ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสทำความสะอาดอาคารโดยตลอด ทั้งนี้มีผู้เสียชีวิตไม่ได้เป็นพนักงานในสังกัดบริษัทฯ โดยตรง แต่ใกล้ชิดเหลือเต็มความสามารถ

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๒)

วิด-19 แต่กลับมีแฟลชม็อบของนักศึกษาเพิ่มขึ้น เชื่อมั่นว่า สธ. มีมาตรการป้องกันที่มีประสิทธิภาพในการจัดการแพร่ระบาดของโรค หลังได้รับการยกย่องจากนานาประเทศว่า ไทยมีระบบป้องกันที่ดีที่สุด ที่เป็นห่วงคือ การป้องกันยังไม่เฉพาะในพื้นที่ชุมนุม แต่รวมถึงพื้นที่สาธารณะ ต้องมีมาตรการและร่วมมือกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด

○ พ้นจำเช็ครอบทำเนียบ

ส่วนที่จำเนียบรัฐบาล ได้ให้เจ้าหน้าที่พินยาฆ่าเชื้อตามจุดต่างๆ ทั้งพื้นที่รอบตึกไทยคู่ฟ้า ห้องทำงานสื่อมวลชนทั้ง 3 ห้อง ท่อระบายน้ำ สวนหย่อม โดย นายติสทัต โทตระกิตชัย เลขาธิการนายกฯ สั่งการให้ดำเนินการป้องกันโรค ได้แก่ จัดวางเจลล้างมือทุกทางเข้า-ออก ทำความสะอาดหลังเลิกงานทุกวัน โดยเฉพาะจุดเสี่ยง เช่น ลูกบิด ราวจับ ฯลฯ จำเชื้อโรคทุกอาคารสัปดาห์ละครั้ง พินยาฆ่าเชื้อโรคตามเหมาะสม หากจัดงานในตึกสันติไมตรี ต้องตรวจวัดไข้ คัดสติกเกอร์ผู้ที่ผ่านการตรวจ รวมทั้งฉีดพ่นใส่ถุงและนกพิราบ นอกจากนี้ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคทำความสะอาดภายในรถราชการ พนักงานขับรถต้องใส่เจลล้างมือ-ใส่หน้ากากอนามัย

○ “สมคิด-อุตตม” แยกตัว

ขณะเดียวกัน มีรายงานข่าวระบุว่า รัฐบาลได้แจ้งให้รัฐมนตรีที่เคยเดินทางไปปฏิบัติราชการในกลุ่มประเทศเสี่ยง เฝ้าระวัง และแยกตัวจากการปฏิบัติหน้าที่จากสาธารณสุข ทำให้ทีมรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ประกอบด้วย นายสมคิด จาคูศรีทิพย์ รองนายกรัฐมนตรี และนายอุตตม สาวนายน รว.คลัง ที่นำทีมเศรษฐกิจเดินทางไปเยือนญี่ปุ่น เพื่อพบกับเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น เจโทรประเทศญี่ปุ่น ธนาคารด้านการเกษตรของญี่ปุ่น และลงทุนร่วมกับบริษัทชั้นนำเมื่อ 2 สัปดาห์ก่อนนั้น หลังเดินทางกลับมา นายอุตตม ได้ยกเลิกกล่าวปาฐกถาเปิดงานเอสอีซี ฟินเทค ฟอรัม เอสอีซีและสตาร์ทอัพ เลื่อนการประชุมภายใน และสั่งการทางโทรศัพท์เรื่องสำคัญแทน หรือหากเป็นการกิจจำเป็นก็จะปฏิบัติหน้าที่เพียงระยะสั้น และแยกตัวไม่เข้าทำงานที่กระทรวงการคลัง ตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของกระทรวงสาธารณสุข เช่นเดียวกับ นายสมคิด ที่ช่วงนี้ไม่ได้เดินทางประชุมทางเศรษฐกิจ

○ หวังพื้นที่สาธารณะ-ชุมนุม

ส่วนที่พรรคพลังประชารัฐ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รว.พลังงาน และเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่าทางพรรคได้หารือถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 พิจารณาหาแนวทางต่างๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชน ทั้งจัดหาเจลล้างมือ และหน้ากากอนามัยมาแจกจ่ายในช่วงขาดแคลน ส่วนกรณีขณะนี้ยังมีเสียงวิพากษ์จากไวรัสโค

○ สตูลปิดขบวนการเด็กจีนติดเชื้อ

สำหรับผลกระทบด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของไทยนั้น ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่ท่าเรือปากบารา ค.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล ว่า นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปท่องเที่ยวเกาะตะรุเตา เกาะอาดัง และ เกาะหลีเป๊ะ นั้น มีจำนวนน้อยมาก หลายรายพากันยกเลิก หลังมีข่าวว่า พบเด็กชายชาวจีน อายุ 10 ขวบ ติดเชื้อไวรัสอยู่ในพื้นที่ ทำให้ นางนากนรี ฐานะปัญญา ท่องเที่ยวและกีฬา จ.สตูล ยืนยันว่า เด็กชายคนดังกล่าวไม่ได้ติดเชื้อไวรัส แต่ได้เข้ารักษาที่ รพ.สตูล ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. โดยทางจังหวัดกำลังจัดหาตัวเครื่องบินให้เด็กและครอบครัว จากอากาศยานหาดใหญ่ถึงกรุงเทพฯ และกลับไปจีน

○ ไทยสมายล์สั่งหยุด 14 วัน

ส่วนสายการบินต่างๆ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รว.คมนาคม ระบุว่า สายการบินไทยสมายล์ รายงานว่า ได้เพิ่มมาตรการสำหรับนักบิน และลูกเรือ ให้เพิ่มมาตรการระมัดระวังขณะปฏิบัติการบิน หรือพักค้างคืน ณ สถานี อ่างทอง อาทิ ห้ามออกจากนอกที่พักโดยไม่จำเป็น ใส่หน้ากากอนามัยอยู่เสมอ ลดการให้บริการที่ใกล้ชิดผู้โดยสาร และพกแอลกอฮอล์เจลติดตัวอยู่เสมอ ส่วนพนักงานที่กลับจากประเทศที่มีการแพร่ระบาด ลาหยุดงาน และแยกตนเอง เฝ้าระวังเป็นเวลา 14 วัน สังเกตอาการของตนเอง หากพบว่าไอ หรือ ไอ จาม เจ็บคอ เหนื่อย หรือหายใจลำบาก ให้รีบไปพบแพทย์ พร้อมแจ้งประวัติการเดินทางทันที

○ แอร์เอเชียให้แจ้งเลื่อนบิน

ด้านฝ่ายประชาสัมพันธ์ สายการบินไทยแอร์เอเชีย แจ้งว่า ผู้โดยสารที่สำรองที่นั่งก่อนวันที่ 1 มี.ค.63 มีกำหนดเดินทางวันที่ 1 มี.ค.-30 เม.ย.63 ให้ผู้โดยสารเลื่อนวันเดินทางในเส้นทางเดิมได้ 1 ครั้ง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ต้องเดินทางภายในวันที่ 30 ก.ย.63 และเก็บยอดการสำรองที่นั่งไว้ในบัญชี AirAsia BIG เพื่อการสำรองที่นั่งเส้นทางใดก็ได้ในอนาคต ทั้งนี้ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนกำหนดเดินทางเดิม ยกเว้นผู้ที่เดินทางวันที่ 1-10 มี.ค.63 ต้องแจ้งก่อนกำหนดแต่ไม่ต้องถึง 7 วัน โดยให้ยื่นเรื่องผ่าน AVA ได้ที่ sup.port@airasia.com เลือก “Covid-19” ตามด้วย “เที่ยวบินไทยแอร์เอเชีย (รหัสFD)” และเลือก “การเก็บเงินไว้ใช้” หรือ “การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน”.

มันคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

คนไทยตายรายแรก ชายวัย 35 ปีสังเวย 'โควิด-19'

สธ.เผยมีไข้เลือดออก'ร่วมด้วย
'คิง เพาเวอร์'แจงพง.บริษัทคู่ค้า
'ประยุทธ์'เสียใจ-วิงวอนร่วมกันสู้
อิหร่านดับ 43ศพ-ติดเชื้อ 600 ราย
'ทรัมป์'สั่งเตรียมแผนรับมือแล้ว

สร.ยืนยันพบผู้เสียชีวิตด้วยไวรัส "โควิด-19"
รายแรกในประเทศ เป็นชายไทยวัย 35 ปี ที่ป่วย
เป็นไข้เลือดออก นายกฯ แสดงความเสียใจ พร้อม
วอนขอคนไทยร่วมมือป้องกันโรคร้าย ขณะที่
คิง เพาเวอร์ ออกหนังสือชี้แจง ระบุผู้เสียชีวิต
เป็นพนักงานบริษัทคู่ค้า ที่จำหน่ายสินค้าในสาขา
ศรีวัชร โดยมีการปิดสาขาชั่วคราว เพื่อทำความสะอาด
สถานที่ที่ปลอดภัยแล้ว ด้านประธานาธิบดี
สหรัฐขอยกยาคณะมนตรีฯ หลังมีผู้เสียชีวิตเป็น
รายแรก ระบุเตรียมรับมือสถานการณ์ไว้แล้ว
➡ ต่อ : โควิด-19 -หน้า 10

มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า๑๐)

โควิด-19

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แสดงความชื่นหน้า สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) ว่า ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดให้โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่ 14 ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โรคติดต่อ พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มีนาคม เป็นวันแรก เน้นย้ำให้มีการเฝ้าระวังและการแจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกรณีพบผู้ป่วยหรือสงสัยว่าป่วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุข กำหนด ซึ่งจะต้องรายงานภายใน 3 ชั่วโมง หากฝ่าฝืนจะมีความผิด โดยปรับไม่เกิน 20,000 บาท สำหรับสถานการณ์ในวันนี้ มีผู้ป่วยยืนยันที่ได้รับการรักษาหาย และได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้ 2 ราย ซึ่งรายที่ 1 เป็นชายชาวจีน อายุ 33 ปี รายที่ 2 เป็นเด็กหญิงไทย อายุ 3 ปี ทั้งคู่รักษาอยู่สถาบันบำราศนราดูร

ชายวัย 35 ปี เสียชีวิตเป็นรายแรก
ส่วนผู้ป่วยอาการหนัก 2 ราย ขณะนี้เสียชีวิต 1 ราย ซึ่งเป็นชายไทย อายุ 35 ปี เป็นผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ต่อมาเกิดการติดเชื้อโรคโควิด-19 ร่วมด้วย จึงถูกส่งตัวจากโรงพยาบาล เอกชน มารักษาที่สถาบันบำราศนราดูร เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยแพทย์ได้ทำการรักษาด้วยยาต้านไวรัสที่ดีที่สุด กระทั่งตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ แต่หลังจากรักษาเป็นเวลาเกือบ 1 เดือน ด้วยสภาพปอดที่เสื่อมแต่เดิม จึงต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่ตลอดเวลา ประกอบกับหัวใจและอวัยวะภายในของผู้ป่วยรายนี้ทำงานหนัก ทำให้อวัยวะภายในหลายระบบล้มเหลว จึงเสียชีวิตในที่สุด

นำร่างออกจากพ.ได้ตามปกติ

สำหรับการนำศพผู้เสียชีวิตรายนี้ ออกจากโรงพยาบาลเพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนา นั้น สามารถดำเนินการตามปกติ ทั้งนี้ เนื่องจากตรวจไม่พบเชื้อในผู้ป่วยรายนี้แล้ว ดังนั้นจะนำกรณีนี้เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการวิชาการ ภายใต้คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เพื่อหารือว่าการเสียชีวิตเกี่ยวข้องกับโควิด-19 หรือไม่ ส่วนผู้ป่วยอาการหนักอีก 1 ราย ที่มีอาการติดเชื้อวัณโรคร่วมด้วย ตรวจไม่พบเชื้อต่อเนื่องเป็นเวลา 1 สัปดาห์แล้ว ขณะนี้ยังอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด

ย้ำแจกหน้ากากฟรีลดการปะช.

นพ.สุวรรณชัยกล่าวว่า โดยสรุปในขณะนี้ มีผู้ป่วยยืนยันที่รักษาหายแล้ว 30 ราย ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 11 ราย เสียชีวิต 1 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสม 42 ราย สำหรับการกระจายหน้ากากอนามัยสำหรับประชาชนในวันที่ 2 มีนาคมนี้ ที่กระทรวงสาธารณสุข เป็นไปตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข ให้ประชาชนที่หาซื้อไม่ได้ นำไปใช้สำหรับตนเองและครอบครัว เพื่อลดการค่าใช้จ่าย สำหรับป้องกันเชื้อโรคตามความจำเป็น โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การเภสัชกรรม (อก.) รวมประมาณ 100,000 ชิ้น โดยแจกให้ประชาชนนำไปกระจายในครอบครัวตัวเองตามความจำเป็น ทั้งนี้ หน้ากากอนามัยที่แจกฟรีให้ประชาชนเป็นคนละส่วนกับที่จัดสรรให้กับสถานพยาบาล ซึ่งมีแผนการ

จัดสรรจัดเงินตามความต้องการที่แจ้งผ่านมายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด(สสจ.) และเขตสุขภาพ ต้องมีเพียงพอต่อการใช้งานในการบริการผู้ป่วย

ปลัดสธ.ลดพ.ร.บ.-สสจ.ทั่วประเทศ

อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 2 มีนาคม ปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลและสสจ.ทั่วประเทศ ที่กระทรวงสาธารณสุข เพื่อซักซ้อมความพร้อมและแผนปฏิบัติการตามแผนคณะกรรมการโรคติดต่อ 77 จังหวัด

ปิดเสนอใช้พรบ.ความมั่นคงคุมเข้ม

ด้าน นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขไม่เคยปิดบังข้อมูลใดๆ กรณีที่ประกาศเป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่ 14 นั้น การแถลงของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ไม่ได้เอ่ยถึงการจะเสนอให้ใช้พ.ร.บ.ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และแม้มีการใช้พ.ร.บ.โรคติดต่อ แต่เป็นการเข้ามาตรวจตามจากเขาไปหาหนัก และเป็นการประกาศเพื่อขอความร่วมมือจากประชาชน

ขออย่าเอาหน้ากากใช้แล้วมาขายซ้ำ

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า นายอนุทินหวังยึดครองที่ประชาชนประสบปัญหาหาซื้อหน้ากากอนามัยไม่ได้ ซึ่งการแจกหน้ากากอนามัยที่กระทรวงสาธารณสุขจะทำ 1 สัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคมนี้ เวลา 09.00 น. ให้คนละ 3 ชิ้น โดยคนที่ควรใช้และเกิดประโยชน์ คือคนป่วย ทั้งนี้ ขอให้ไม่ต้องมามะรุมมະคຸມในวันแรก เพราะสามารถทยอยเดินทางมารับแจกได้ ส่วนกรณีที่เคยแพร่ข้อมูลกันว่ามีการนำหน้ากากที่ใช้แล้วมาจำหน่ายอีกนั้น เราขอความร่วมมือจากทุกคนไม่ให้กระทำการดังกล่าว และเมื่อใช้แล้ว ก่อนทิ้งจะต้องมัดหรือฉีกแล้วมัดก่อนทิ้ง ส่วนกรณีที่หลายประเทศพบว่าผู้ที่รักษาหายแล้ว กลับมาป่วยด้วยเชื้อไวรัสใหม่อีกครั้งนั้น ทางกระทรวงฯ ติดตามข่าวสารนี้ตลอด และในส่วนของไทย เรายังมีการติดตามผลกรณีผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วได้รับอนุญาตให้กลับบ้านอย่างต่อเนื่อง

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

แนะคนเลี้ยงสุนัขดูแลความสะอาด

ด้าน สพ.ญ.พรทิพา เด็กเจริญสุข หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า ข่าวที่ว่าสุนัขติดเชื้อไวรัสดังกล่าวด้วยที่ฮ่องกง ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าสุนัขติดเชื้อไวรัสจริงหรือไม่ หรืออาจเป็นการปนเปื้อนจากการคลุกคลีกับผู้ป่วย จึงขอให้ผู้ที่สัมผัสสุนัขแล้ว ต้องล้างมือและรักษาความสะอาดของตัวเอง ผู้ที่มีอาการป่วยต้องแยกตัวออกจากสัตว์เลี้ยงด้วย นอกเหนือจากการแยกตัวจากคนทั่วไป ในส่วนของคลินิกรับฝากสุนัขหรือสัตว์เลี้ยง ขอให้ทางคลินิกซักถามประวัติกับผู้ที่นำสัตว์เลี้ยงมาฝากว่าได้เดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยงมาหรือไม่ หากพบว่าไปมาก็ขอให้ปฏิเสธการรับฝากดังกล่าว และทำความสะอาดสถานที่ด้วย

นายกฯเสียใจไทยดับรายแรก

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม แสดงความเสียใจกรณีชายไทยอายุ 35 ปี ซึ่งเป็นหนึ่งในสองของผู้ป่วยที่มีอาการหนักก่อนหน้านี้ ได้เสียชีวิตลง โดยป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก และต่อมาเกิดการติดเชื้อโควิด-19 ร่วมด้วย ถูกส่งต่อมาจากโรงพยาบาลเอกชนไปรักษาที่สถาบันบำราศนราดูร จนตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19 มากกว่า 1 สัปดาห์แล้ว อย่างไรก็ตาม หลังจากรักษาเกือบ 1 เดือน ด้วยสภาพปอดที่เสื่อมแต่เดิม หัวใจและอวัยวะภายในทำงานหนัก ทำให้อวัยวะภายในหลายอย่างล้มเหลว จึงเสียชีวิตในที่สุด แต่ย้ำว่าระบบสาธารณสุขและการรักษาของคณะแพทย์ไทยมีมาตรฐานระดับสูง ขณะนี้มีสถิติการรักษาผู้ป่วยหายแล้ว 30 ราย จากยอดผู้ป่วยสะสม 42 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาล 11 ราย จึงขอให้ประชาชนเชื่อมั่น ส่วนสาเหตุของการเสียชีวิตของผู้ป่วยรายนี้ จะเกี่ยวกับโควิด-19 หรือไม่ จะเร่งตรวจสอบต่อไป

ต่อ : โควิด-19 - หน้า 11

มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า๑๑)

โควิด-19

วอนคนไทยร่วมมือป้องกันโรคร้าย

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังฝากให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตและทีมแพทย์ผู้ให้การรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่ตลอด 1 เดือนที่ผ่านมา และขอความเป็นส่วนตัวให้กักครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วย ที่สำคัญได้กำชับให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องทำงานอย่างเต็มที่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน

“ขอความร่วมมือคนไทยป้องกันตนเองและผู้อื่น ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการและประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ให้เฝ้าระวังและแจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่หรือคณะแพทย์หากเข้าข่ายต้องสงสัยว่าป่วย เช่น เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ไม่เช่นนั้นจะมีความผิดพร้อมทั้ง ยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีการใช้พระราชบัญญัติความมั่นคงกับกรณีการควบคุมการระบาดของไวรัส ซึ่งเป็นคนละเรื่องคนละประเด็นกัน” โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว

‘ลิ่ง เพาเวอร์’ ยืนยันไม่ใช่พนักงานบริษัท

ขณะเดียวกัน บริษัทลิ่ง เพาเวอร์ ออกหนังสือชี้แจงเรื่องกรณีมีผู้เสียชีวิตจากไวรัส

ในกลุ่มเสี่ยงและผู้ที่ทำงานที่สาขาวิเวกเป็นที่ยอมรับในวันเดียวกัน จากนั้นก็ดำเนินการทำความสะอาด กำจัดเชื้อ โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส (H1N1- COVID-19) มาโดยตลอด

เหตุการณ์ดังกล่าว ถึงแม้ผู้เสียชีวิตจะไม่ได้เป็นพนักงานในสังกัดบริษัทโดยตรง แต่เมื่อทราบข่าว บริษัทมิได้นิ่งนอนใจให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถ อนึ่งสาเหตุของผลกระทบบาง COVID-19 ทำให้มีผู้เข้าใช้บริการที่สาขาวิเวกลดลงเป็นจำนวนมากนับแต่ปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา รวมถึงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามที่เรียนไว้ข้างต้น สาขาวิเวกจึงได้ปิดให้บริการเป็นการชั่วคราวนับแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 อย่างเข้มงวด บริษัทได้ดำเนินการ พ่น อบ น้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส (H1N1- COVID-19) ที่สาขาวิเวก มาตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2563 ซึ่งสาขาอื่นๆ ได้มีการดำเนินการเช่นเดียวกัน โดยการพ่น อบ น้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส (H1N1- COVID-19) โดยเฉพาะเป็นมาตรฐานที่บริษัทดำเนินการทุกสัปดาห์ นอกเหนือจากแนวทางดูแลด้านอื่นๆ ตั้งแต่การดูแลพื้นที่และพนักงานตรวจวัดไข้ รวมถึงให้ปฏิบัติตามประกาศของทางกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด บริษัทมีความห่วงใยและยืนยันในความมุ่งมั่นดำเนินการป้องกัน ควบคุม เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า คู่ค้า พนักงาน อย่างสูงสุด เพื่อร่วมกันก้าวผ่านวิกฤติไวรัสครั้งนี้ไปด้วยกันอย่างดีที่สุด

ชายชาวอเมริกันเสียชีวิตรายแรก

สำหรับสถานการณ์ในสหรัฐ ทางกรยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 รายแรกของประเทศ เป็นชายวัย 50 ปี ในรัฐวอชิงตัน ซึ่งมีปัญหาสุขภาพอยู่ก่อนแล้วด้วย นอกจากนี้ ยังพบบุคคลอีก 2 คนในเมืองซีแอตเติล เมืองใหญ่สุดของรัฐวอชิงตันที่อาจติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ และอีกกว่า 50 คน มีอาการไอและอาการป่วยอื่นๆ

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เรียกร้องให้สื่อ นักการเมือง และทุกคนที่เกี่ยวข้องอย่าได้สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชน เพราะไม่มีเหตุผลที่จะต้องตื่นตระหนก อย่างไรก็ดี ทรัมป์ระบุว่า ความเป็นไปได้ที่จะพบผู้ติดเชื้อมากขึ้นในสหรัฐ แต่รัฐบาลได้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ไว้แล้ว

ทั้งนี้ สหรัฐได้ยกระดับการห้ามพลเมืองเดินทางไปยังประเทศที่มีการแพร่ระบาด

ในปี 2561 พบว่า เกิดจากการขาดแคลนวัคซีนที่ใช้ในการป้องกันโรค ขาดความเชื่อมั่นในคุณภาพของวัคซีน อีกทั้งวัคซีนที่ใช้ในการฉีดป้องกันโรคต้องนำเข้าจากต่างประเทศทำให้ขาดความมั่นคง ดังนั้นจึงร่วมกับทุกภาคส่วนแก้ไขโดยบูรณาการบริหารจัดการวัคซีนและการกระจายวัคซีนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ซึ่งกรมปศุสัตว์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และบริษัทผู้นำเข้าวัคซีนคำนวณจำนวนวัคซีนที่ต้องใช้คือ กรมปศุสัตว์ 1 ล้านโดส องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 12 ล้านโดส กรุงเทพมหานคร 300,000 โดส และคลินิกเอกชน 1 ล้านโดส รวม 14 ล้านโดส จากนั้นแจ้งบริษัทผู้นำเข้าให้นำเข้า 14.9 ล้านโดส ในห้วงเวลาที่เหมาะสมสอดคล้องกับการปฏิบัติงานฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรค จึงทำให้มีวัคซีนเพียงพอต่อความต้องการและครอบคลุมทุกพื้นที่

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า๑๑)

เปิดรประเทศพบผู้ป่วยรายแรก

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงโรม ประเทศอิตาลีว่า กระทรวงสาธารณสุข ของอิตาลีประกาศพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ “โควิด-19” เป็นชายชาวอิตาลี อายุประมาณ 40 ปี เดินทางไปยังอิตาลี เมื่อไม่นานมานี้ และกลับประเทศผ่านทางเบลเยียม

ด้านกระทรวงสาธารณสุขของไอร์แลนด์ออกแถลงการณ์ว่า พบผู้ป่วยจากโรคโควิด-19 คนแรกในประเทศเช่นกันเป็นชายคนหนึ่งซึ่งเดินทางไปยังพื้นที่ทางเหนือของอิตาลี เมื่อไม่นานมานี้

ด้านกระทรวงสาธารณสุขของไอร์แลนด์ออกแถลงการณ์ว่า พบผู้ป่วยจากโรคโควิด-19 คนแรกในประเทศเช่นกันเป็นชายคนหนึ่งซึ่งเดินทางไปยังพื้นที่ทางเหนือของอิตาลี เมื่อไม่นานมานี้

ส่วนกระทรวงสาธารณสุขของอิตาลีประกาศในภูมิภาคยูเรเชีย รายงานการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ เป็นพลเมืองอายุ 29 ปี เดินทางกลับมาจากอิหร่านเมื่อวันที่ผ่านมา และเข้าพบแพทย์เองหลังรู้สึกไม่สบาย ทั้งนี้ อิตาลีมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในภาคเหนือของอิตาลี พบผู้ป่วยจากโรคโควิด-19 ในประเทศ เมื่อกลางสัปดาห์ที่แล้ว ปัจจุบันทั้งสองประเทศมีผู้ติดเชื้อสะสมประเทศละอย่างน้อย 3 คน

ญี่ปุ่นเทงบฉุกเฉิน 7.8 หมื่นล้าน

ส่วนที่ประเทศญี่ปุ่น นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติจัดสรรงบประมาณฉุกเฉิน 270,000 ล้านเยน (ราว 78,763 ล้านบาท) จากคลังสำรอง เพื่อช่วยเหลือทุกภาคส่วนในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งในญี่ปุ่นมีผู้ป่วยสะสมอย่างน้อย 241 คน เสียชีวิตแล้ว 5 คน และรักษาหายอย่างน้อย 42 คน นอกจากนี้ ญี่ปุ่นยังรักษาผู้ปวยนานาชาติอีกอย่างน้อย 705 คน จากเรือสำราญ ไคมอนต์ ปรีนเซส ซึ่งถูกกักบริเวณที่เมืองโยโกฮาม่า อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยโรคโควิด-19 จากเรือลำดังกล่าวเสียชีวิตแล้ว 6 คน และมีผู้ได้รับการรักษาจนหายดี 10 คน

ทั้งนี้ อาเบะ ยืนยันว่า รัฐบาลจะสามารถจ่ายงบประมาณส่วนนี้ได้ภายใน 10 วัน และจะมีการออกกฎหมายเพิ่มเติม เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคและสนับสนุนการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อนึ่ง ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นมีมติเมื่อปลายเดือนมกราคม ที่ผ่านมามีมติเพิ่มเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เข้าสู่บัญชีรายชื่อโรคติดเชื้อและต้องใช้นาตรวจการกักบริเวณผู้ป่วย ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยโรคติดต่อ

ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงวันที่ 1 มีนาคม 2563 ว่า ยอดผู้ติดเชื้ออยู่ที่ 86,993 ราย ผู้เสียชีวิต 2,980 ราย

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

วันนี้เปิดศูนย์สั่งการที่ทำเนียบ บิ๊กตู่แถลงงส์โควิด

สธ.แจงหนุ่มไทยวัย 35 ปี
รอดพิสูจน์ 'โคโรนา' ต้นเหตุ
ยันก่อนตายไม่พบ 'ไวรัส'
รักษาหายป่วยเพิ่มอีก 2
มะกัน-ออสซี่ เริ่มเสียชีวิต
สธ.เผยหนุ่มไทยวัย 35 ปีเสียชีวิต แต่ยังไม่ชัดเหตุ
จากโควิด-19 รอดพิสูจน์ยืนยัน (อ่านต่อหน้า 5)

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๕)

ต่อจากหน้า 1

สู้โควิด

ไทยตาย1-รอพิสูจน์เอี่ยวโควิด

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อม นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ และโฆษก สธ. และ นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป แถลงถึงสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ประจำวัน

นพ.สุวรรณชัยกล่าวว่า ล่าสุดประเทศไทยมีผู้ป่วยเสียชีวิตแล้ว 1 ราย เป็นชายไทยอายุ 35 ปี ผู้ป่วยรายนี้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ต่อมามีการติดเชื้อโควิด-19 ร่วมด้วย ถูกส่งต่อมาจากโรงพยาบาล (รพ.) เอกชน รักษาที่สถาบันบำราศนราดูร ทำการรักษาด้วยยาต้านไวรัสที่ดีที่สุด ตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 แต่เนื่องจากปอดเสียหายมากจึงต้องใช้เครื่องเอดโม หรือปอดเทียมตลอดเวลา กระทั่งเสียชีวิตอย่างสงบที่สถาบันบำราศฯ โดยผู้ป่วยที่เสียชีวิตรายนี้เป็น 1 ใน 2 คนที่ สธ.เปิดเผยมาตลอดว่ามีอาการหนัก และแพทย์ได้ติดตามดูแลรักษาอาการอย่างใกล้ชิด

"หลังจากรักษาเกือบ 1 เดือนด้วยสภาพปอดที่เสื่อมแต่เต็ม หัวใจและอวัยวะภายในทำงานหนัก ทำให้อวัยวะภายในหลายระบบล้มเหลว (Multiorgan failure) จึงเสียชีวิตในที่สุด ทั้งนี้ จากการตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19 แล้ว ดังนั้นสาเหตุการเสียชีวิตจะเกี่ยวกับโควิด-19 หรือไม่ จะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการวิชาการ ภายใต้คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติต่อไป" นพ.สุวรรณชัยกล่าว และว่า ส่วนผู้ป่วยอาการหนักอีก 1 ราย ที่มีการติดเชื้อร่วมโรคร่วมด้วย ตรวจไม่พบเชื้อต่อเนื่องเป็นเวลา 1 สัปดาห์แล้ว ยังอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด

รักษาหายกลับบ้านเพิ่มอีก2

นพ.สุวรรณชัยกล่าวว่า อย่างไรก็ตาม มีผู้ป่วยยืนยันรักษาหายกลับบ้านได้ 2 ราย โดยรายที่ 1 เป็นชายชาวจีน อายุ 33 ปี รายที่ 2 เป็นเด็กหญิงไทย อายุ 3 ขวบ ทั้งคู่รักษาอยู่สถาบันบำราศฯเช่นกัน โดยสรุปในขณะนี้ มีผู้ป่วยยืนยันที่รักษาหายแล้ว 30 ราย ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 11 ราย เสียชีวิต 1 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสม 42 ราย สำหรับอัตราการเสียชีวิต 1 ราย จากผู้ป่วย 42 ราย คิดเป็นประมาณร้อยละ 2 ส่วนรักษาหาย 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 75

นพ.สุวรรณชัยกล่าวว่า ขณะนี้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดให้โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่ 14 ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช้แล้ว จึงเน้นย้ำให้มีการเฝ้าระวังและการแจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ กรณีพบผู้ป่วยหรือสงสัยว่าป่วยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สธ.กำหนด ซึ่งจะต้องรายงานภายใน 3 ชั่วโมง หากฝ่าฝืนจะมีความผิด มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

ยันไทยไม่พบโคโรนาในสุนัข

นพ.สุวรรณชัยกล่าวว่า ส่วนกรณีที่เป็นข่าวการพบเชื้อไวรัสโคโรนาในสุนัขยังไม่มีรายงานในประเทศไทยแต่อย่างใด อยู่ระหว่างเฝ้าระวังและค้นหาข้อมูลทางวิชาการเพิ่มเติม ขอแนะนำให้เจ้าของ ผู้ดูแลสุนัข รักษาความสะอาดที่ผู้เลี้ยงและสุนัข หมั่น

ล้างมือบ่อยๆ หลังสัมผัสสุนัข

นพ.สุวรรณชัยกล่าวว่า ส่วนการแจกหน้ากากอนามัยให้ประชาชนในวันที่ 2 มีนาคมนี้ที่ สธ. เป็นนโยบายของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การเภสัชกรรม (อภ.) บริจาคให้ประชาชน ซึ่งเป็นคนละส่วนกับที่จัดสรรให้กับสถานพยาบาล ซึ่งต้องมีเพียงพอต่อการใช้งานในการบริการผู้ป่วย

ไทยประเทศที่10มีผู้เสียชีวิต

ด้าน นพ.โสภณกล่าวว่า ผู้ป่วยที่เสียชีวิต เข้ารับการรักษาด้วยอาการของไข้เลือดออกตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2563 ที่ รพ.เอกชน แห่งหนึ่ง แต่ภายหลังตรวจพบว่ามีโรคโควิด-19 ด้วย กระทั่งวันที่ 5 กุมภาพันธ์ จึงส่งไปรักษาที่สถาบันบำราศฯ ตลอดการรักษาประมาณ 1 เดือน อยู่ในความดูแลของแพทย์ตลอด โดยให้ยาต้านไวรัสที่ดีที่สุดที่ได้รับการพิสูจน์ว่าได้ผลดีที่จีน รวมถึงการใช้แอนติบอดีจากน้ำเหลืองของคนขับแท็กซี่ที่รักษาหายแล้ว แม้จะมีการรักษาที่ดีที่สุด แต่การเสียชีวิตก็เกิดขึ้นได้ จึงถือเป็นการเสียชีวิตรายแรกของประเทศไทย แต่เป็นประเทศที่ 10 ที่มีผู้เสียชีวิต ก่อนหน้ามีประเทศที่เสียชีวิต คือ จีน (รวมฮ่องกง ไต้หวัน) ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อิหร่าน อิตาลี ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย

ผู้สื่อข่าวถามว่า ผู้เสียชีวิตมีอาการปอดเสียหายมาตั้งแต่แรกหรือไม่ และการที่ปอดเสียหายเกิดจากการที่มีโรคไข้เลือดออกร่วมด้วยหรือไม่ รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ กล่าวว่า ผู้ป่วยที่เสียชีวิตได้รับการรักษาครั้งแรกที่ รพ.เอกชน ด้วยอาการไข้หวัดใหญ่ โดยตรวจพบเชื้อไข้เลือดออกเพราะโรคไข้เลือดออกจะมีอาการไข้หวัดเดียว ไม่มีอาการหวัด แต่ภายหลังพบว่าเริ่มมีอาการหวัดด้วย ชักประวัติพบว่ามีการทำงานใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวชาวจีน จึงตรวจสอบและพบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงส่งต่อมารักษาที่สถาบันบำราศฯ

เผยผู้เสียชีวิตเจอ2โรครุม

"ดังนั้น ผู้ป่วยรายนี้จึงมีการป่วยใน 2 ช่วง ส่วนที่มีอาการรุนแรงทำให้ปอดเสียหายนั้น ต้องทำความเข้าใจว่าไข้เลือดออกไม่ใช่โรคของปอด ไม่ใช่เชื้อที่จะลงไปปอด อาจไม่เกี่ยวกับ แต่การที่เป็นไข้เลือดออกทำให้ร่างกายอ่อนล้ามาก เมื่อมีเชื้ออีกตัว ซึ่งการมี 2 โรคร่วมรุนแรงกว่ามีโรคเดียว ดังนั้นโรคโควิด-19 ซึ่งเชื้อจะมุ่งลงไปปอดและก่อความรุนแรง แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะลงไปเป็นปอดอักเสบหรือปอดบวมเสมอไป เพราะ

ร้อยละ 80 ไม่ลงปอดเป็นไข้หวัดธรรมดา มีประมาณร้อยละ 15-20 ที่ลงไปปอด การลงไปปอดจะอยู่ในช่วงสัปดาห์ที่ 2 หลังรับเชื้อ แต่ลงไปแล้วจะเป็นปอดอักเสบรุนแรงมากน้อยแค่ไหนขึ้นกับร่างกายของแต่ละคนที่จะต้องสู้กับเชื้อได้" รศ.(พิเศษ) นพ.ทวีกล่าว รศ.(พิเศษ) นพ.ทวีกล่าวว่า ผู้ป่วยรายนี้ได้รับน้ำเหลืองที่มีแอนติบอดีจากคนขับแท็กซี่ซึ่งพบว่ามีภูมิคุ้มกันสูง และคนป่วยรายนี้ก็ภูมิคุ้มกันสูง จากการรักษาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้หมดไปแล้ว แต่ได้ทั้งร่องรอยของการทำลายไว้มาก จึงต้องพ่วงด้วยเครื่องเอดโมเพื่อให้อวัยวะฟื้นตัว ซึ่งจะฟื้นได้หรือไม่ได้ขึ้นกับสภาพร่างกาย แต่เนื่องจากผู้ป่วยรายนี้มิใช่เลือดออกมาก่อน ทำให้ค่อนข้างมีอาการหนัก เพราะร่างกายอ่อนแอตั้งแต่แรก ทำให้มีอาการปอดอักเสบรุนแรงและปอดเสียหาย

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๕)

แม้รักษาจนเกือบหายดี แต่ต้องใช้เครื่องเอกซเรย์ทำงานแทนเพื่อรอการฟื้นตัว ซึ่งแพทย์พยายามอย่างดีที่สุดแล้ว

ยันผู้ตายไม่มีเชื้อโควิด-19แล้ว

“สำหรับเรื่องของร่างผู้เสียชีวิตไม่ต้องกังวล เพราะรักษาจนไม่มีเชื้อแล้ว ขออย่าว่าศพไอไม่ได้ ก็ไม่แพร่เชื้อ” รศ.(พิเศษ) นพ.ทวีกล่าว และว่า ขณะที่ผู้ป่วยที่มีวินโรคว่วม แม้วินโรคจะก่อปัญหาที่ปอดเช่นกัน และรายนี้ตอนแรกค่อนข้างกังวล แต่กลับพบว่าสภาพปอดไม่ได้เสียหายหนักเหมือนรายที่เสียชีวิต ซึ่งทั้งหมดจะต้องนำมาถอดบทเรียนต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สธ.รายงานกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2563 ระบุว่าสถานการณ์ถึงวันที่ 1 มีนาคม เวลา 08.00 น. มีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรักษาในโรงพยาบาล 11 ราย กลับบ้านแล้ว 30 ราย เสียชีวิต 1 ราย รวมสะสม 42 ราย มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคต้องเฝ้าระวังตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม - 29 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งหมด 2,953 ราย คัดกรองจากทุกด่าน 92 ราย ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลเอง 2,861 ราย อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว และอยู่ระหว่างติดตามอาการ 1,748 ราย ส่วนใหญ่เป็นไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ยังคงรักษาในโรงพยาบาล 1,205 ราย

สำหรับสถานการณ์ทั่วโลกใน 60 ประเทศ ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม - 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.00 น. พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ 85,983 ราย เสียชีวิต 2,941 ราย โดย

ประเทศจีนพบผู้ป่วย 79,257 ราย เสียชีวิต 2,835 ราย

นพ.ธีระวัฒน์ชี้ตายจากโควิด-19

ด้าน ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โพสต์ถึงกรณีผู้เสียชีวิตรายแรกในไทยที่ป่วยเป็นไข้เลือดออกก่อนติดเชื้อโควิด-19 ว่า “เข้าใจว่ากระทรวงสาธารณสุขอาจจะประเมินสภาวะของผู้ป่วยและตัวโรคคลาดเคลื่อนไปบ้าง การวินิจฉัยผู้ป่วยรายนี้ ในครั้งแรกสุด ผลจากห้องปฏิบัติการออกมาเป็นไข้เลือดออก โดยไม่พบตัวไข้เลือดออก ทำให้พยาบาลที่เข้าไปดูแลในวันแรกไม่ได้เตรียมตัวป้องกัน และติดเชื้อไวรัสไปด้วย จนเกิดปอดบวมรุนแรง แต่ได้รักษาทันและกลับบ้านไปแล้ว แต่อย่างไรก็ตามมีเนื้อปอดที่เสียหายอยู่ระดับหนึ่ง”

“ในผู้ป่วยที่เสียชีวิตรายนี้ ลักษณะของโรคและการดำเนินโรคมียาวนานรุนแรงทั้งสองข้าง เป็นลักษณะของโควิด 19 ทั้งสิ้นตั้งแต่แรก ไม่ใช่เกิดจากไข้เลือดออก แต่เนื่องจากประเทศไทยได้รับยา favipiravir ในระยะหลัง โดยผู้ป่วยมีอาการรุนแรงใส่เครื่องช่วยหายใจ และถึงแม้ว่าจะทำให้เชื้อไวรัสหายไปหมดก็ตาม แต่มีเนื้อปอดเสียหายมาก และในที่สุดผู้ป่วยเสียชีวิตอย่างสงบ” ศ.นพ.ธีระวัฒน์ระบุ และย้ำว่า “ไข้เลือดออกไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆ กับการเสียชีวิตของผู้ป่วยรายนี้”

‘คิงเพาเวอร์’แจงปมผู้เสียชีวิต

รายงานข่าวจากฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชันแนล กรุ๊ป จำกัด แจ้งว่า กรณีมีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 โดยระบุเป็นพนักงานชายลีนค่า บริษัทได้ตรวจสอบพบว่าเป็นพนักงานส่งเสริมการขายลีนค่า (PC-Product Consultant) ของบริษัทคู่ค้า ที่มีลีนค่าจำหน่ายในสาขาศรีวารี มีอาการไข้ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2563 โดยรับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งระบุว่า เป็นไข้หวัดใหญ่ ในวันที่ 29 มกราคม 2563 อาการดีขึ้นจึงกลับมาทำงาน แต่ในช่วงเย็นมีอาการป่วย จึงเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง และแจ้งกลางกับต้นสังกัดด้วยโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม-4 กุมภาพันธ์ 2563 หลังจากนั้นวันที่ 5 กุมภาพันธ์

2563 ถูกส่งตัวไปสถาบันบำราศนราดูร แพทย์ตรวจพบไวรัสโควิด-19 ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ทางบริษัทจึงปิดให้บริการสาขาศรีวารีเป็นต้นมา และให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าตรวจบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงและผู้ทำงานที่สาขาศรีวารีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากนั้นทำความสะอาด ซ้ำเชื้อ มาโดยตลอด

ทั้งนี้ แม้ผู้เสียชีวิตจะได้เป็นพนักงานในสังกัดบริษัทโดยตรง แต่เมื่อทราบข่าวบริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสาขาศรีวารีได้ปิดให้บริการเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งมีมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด โดยพ่น อบ น้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสที่สาขาศรีวารี ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2563 ส่วนสาขาอื่นๆ ได้ดำเนินการเช่นเดียวกันทุกสัปดาห์ และพนักงานตรวจวัดไข้รวมถึงให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

นายกฯเสียใจมีผู้เสียชีวิต

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีว่า การกระทรวงกลาโหม แสดงความเสียใจกรณีชายไทยอายุ 35 ปี ซึ่งเป็น 1 ใน 2 ของผู้ป่วยที่มีอาการหนักก่อนหน้า เสียชีวิตลง ด้วยโรคไข้เลือดออก และต่อมาติดเชื้อโควิด-19 ร่วมด้วย แต่ได้รับการรักษาจนตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19 กว่า 1 สัปดาห์แล้ว แต่ย่ำ

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๕)

ว่าระบบสาธารณสุขและการรักษาของคณะแพทย์ไทยมีมาตรฐานระดับสูง ขณะนี้มีสถิติการรักษาผู้ป่วยหายแล้ว 30 ราย จากยอดผู้ป่วยสะสม 42 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาล 11 ราย จึงขอให้ประชาชนเชื่อมั่น

นางนฤมลกล่าวว่า นายภักย์ฝากให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตและทีมแพทย์ผู้ให้การรักษายาบาลอย่างเต็มที่ตลอด 1 เดือนที่ผ่านมา และขอความเป็นส่วนตัวให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วย ที่สำคัญได้กำชับให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน และขอความร่วมมือคนไทยป้องกันตนเอง ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข และยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีการใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคงในการควบคุมการระบาดของไวรัส

รบ.เตรียมยกระดับแก้โควิด-19

รายงานข่าวแจ้งว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะแถลงข่าวใหญ่เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ในวันที่ 2 มีนาคม เป็นการแถลงยกระดับการแก้ปัญหาและการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เป็นสิ่งสำคัญว่ารัฐบาลให้ความสำคัญเรื่องนี้เป็นพิเศษ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ทั้งนี้ การแถลงสถานการณ์รายวันจะย้ายจากกระทรวงสาธารณสุขมาเปิดศูนย์แถลงที่ทำเนียบรัฐบาล แต่ผู้แถลงหลักยังเป็นนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง แต่ที่แตกต่างออกไปคือ เมื่อมีการรวมศูนย์ที่ทำเนียบรัฐบาล จะมีการบูรณาการการแถลงข่าว เพื่อสร้างความรับรู้ และความเข้าใจประชาชน มิให้ตื่นตระหนก หรือเช่น อาจแถลงสถานการณ์รายวันไปพร้อมๆ กับการชี้แจงของกระทรวงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่นเรื่องหน้ากากอนามัย วัคซีน ราคาแพง ก็จะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือตัวแทนมาร่วมแถลงด้วย นอกจากนี้ จะมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในช่วงนั้น เช่นกระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม มาร่วมแถลงข่าวด้วย เป็นต้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองสถานที่ ยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สสน.) นำเจ้าหน้าที่มาพยานยาฆ่าเชื้อตามจุดต่างๆ ภายในทำเนียบ

รัฐบาล อาทิ รอบตึกไทยคู่ฟ้า ห้องสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาล (วังนกระจอก) ทั้ง 3 ห้อง ท่อระบายน้ำ สวนหย่อม และอาคารต่างๆ นอกจากนี้ ยังจัดวางเจลล้างมือทุกทางเข้า-ออกทำเนียบรัฐบาล

สหรัฐเสียชีวิตโควิด-19 รายแรก

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานว่า เมื่อวันที่ 1 มีนาคม คณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติของจีน รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 ในจีน ล่าสุดว่า ยอดผู้เสียชีวิตในจีน เพิ่มขึ้น 35 ราย ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตรวม 2,870 ราย จากวันก่อนหน้ามีผู้เสียชีวิต 47 ราย ส่วนยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 573 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อรวมในจีนอยู่ที่ 79,824 ราย แม้ว่ายอดผู้ติดเชื้อรายใหม่จะยังอยู่ที่หลักร้อย แต่ถือว่าจำนวนลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ขณะที่ทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตเกือบ 3,000 ราย และติดเชื้อราว 87,000 ราย

เอเอฟพีรายงานว่า สหรัฐอเมริกาพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เสียชีวิตรายแรกแล้ว เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยสาธารณสุขสหรัฐแจ้งว่าผู้เสียชีวิตเป็นชายในวัยราว 50 ปี ในเคิง เคาน์ตี รัฐวอชิงตัน อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยรายนี้ไม่ใช่ชาวอเมริกันคนแรกที่เสียชีวิตจากโควิด-19 เนื่องจากก่อนหน้านี้เคยมีชาวอเมริกันเสียชีวิตจากโควิด-19 แล้ว แต่เสียชีวิตที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

'ทรัมป์' เล็งปิดชายแดนเม็กซิโก

นายเจย์ อินลีส ผู้ว่าการรัฐวอชิงตัน กล่าวในแถลงการณ์ ระบุว่า รัฐวอชิงตันพบผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 พร้อมแสดงความเสียใจไปยังญาติผู้เสียชีวิต พร้อมกันนี้ยังประกาศภาวะฉุกเฉินในรัฐเกี่ยวกับโคโรนาไวรัส เพื่อให้สะดวกต่อการใช้เจ้าหน้าที่กองกำลังรักษาดินแดนของวอชิงตัน ในกรณีที่ทำเป็น

ด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ แถลงข่าวที่ทำเนียบขาว ว่า ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในสหรัฐ อยู่ที่ 22 ราย รวมทั้งผู้เสียชีวิตด้วย ในจำนวนนี้มีผู้ป่วยหนักอยู่ 4 ราย ตนจะหารือกับผู้บริหารกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของประเทศ ที่ทำเนียบขาวในวันที่ 2 มีนาคม เกี่ยวกับการพัฒนาวัคซีนเพื่อต่อสู้กับไวรัส และกำลังพิจารณาที่จะเพิ่มมาตรการอื่นๆ รวมทั้งการปิดชายแดนกับประเทศเม็กซิโก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส ตอนนี้ยังไม่เห็นเหตุผลอะไรที่จะต้องตื่นตกใจ

มะกันระงับเที่ยวบินไปมิลาน

รอยเตอร์รายงานว่า สายการบินอเมริกันแอร์ไลน์ ประกาศระงับยกเลิกเที่ยวบินทั้งหมดที่บินไปเมืองมิลาน ประเทศอิตาลีหลังจากกระทรวงต่างประเทศสหรัฐ ประกาศยกระดับเตือนภัยการเดินทางไปยังอิตาลี ที่กำลังมีการระบาดของโควิด-19 อย่างหนัก โดยมีการยกระดับเตือนภัยการเดินทางไปยังแคว้นลอมบาร์ดี และเวเนโต ของอิตาลี เป็นระดับ 4 คือ "อย่าเดินทางไป" โดยเมืองมิลาน เป็นเมืองเอกของแคว้นลอมบาร์ดี

ทั้งนี้ อิตาลีกลายเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ร้ายแรงที่สุดในยุโรป โดยมีผู้ติดเชื้อกว่า 1,100 ราย และผู้เสียชีวิต 29 ราย

ออสเตรเลียก็มีตายเป็นรายแรก

ขณะที่รอยเตอร์รายงานว่า เมื่อวันที่ 1 มีนาคม ออสเตรเลียรายงานพบผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 รายแรกของประเทศ เป็นผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ที่เมืองเพิร์ธ เป็นชายวัย 78 ปี หนึ่งในผู้โดยสารจากเรือสำราญโดมอนต์ ปรีนเซส ที่จอดเทียบท่าที่เมืองโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น และได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือพร้อมกับผู้โดยสารชาวออสเตรเลียอีกกว่า 150 คน

โฆษกของสาธารณสุข รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย เปิดเผยกับเอเอฟพีว่า การขยายตัวของชายที่เสียชีวิตเอง ก็ติดเชื้อโควิด-19 ระหว่างที่อยู่บนเรือโดมอนต์ ปรีนเซส เช่นกัน ยังคงเข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในเมืองเพิร์ธ

ข่าวระบุว่า สามิ-กรยาคุนี่ ถูกตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 ระหว่างเดินทางกลับประเทศออสเตรเลีย และถูกส่งไปกักตัวที่อดีตค่ายคนงานเหมือง ที่เมืองดาร์วิน เมื่อตรวจพบว่าป่วยด้วยโควิด-19 จึงถูกส่งเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลในเมืองเพิร์ธ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ออสเตรเลียมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 อยู่ที่ 25 ราย และสั่งห้ามชาวต่างชาติมาจากอิหร่าน เดินทางเข้าประเทศออสเตรเลีย เนื่องจากอิหร่านมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างหนัก

เกาหลีใต้พบติดเชื้อเพิ่ม 376 ราย

เอเอฟพีรายงานว่า เมื่อวันที่ 1 มีนาคม ประธานาธิบดีมุน แช อิน แห่งเกาหลีใต้ แถลงว่า รัฐบาลทำทุกวิถีทางเพื่อควบคุมการระบาดของโควิด-19 ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อราย

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เมื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๙)

ใหม่ในเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นอีก 376 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 3,526 ราย เป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดรองจากประเทศจีน แต่เชื่อมั่นว่าจะเอาชนะการระบาดของโควิด-19 ได้

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคเกาหลี แจ้งว่า เกือบ 90 เปอร์เซ็นต์ของผู้ติดเชื้ออยู่ในเมืองแทกู ศูนย์กลางการแพร่ระบาดในเกาหลีใต้ และที่จังหวัดยงยงเหนือ ซึ่งอยู่ติดกัน ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตยังคงอยู่ที่ 17 ราย

ข่าวระบุว่า กิจกรรมหลายอย่างในเกาหลีใต้ได้ยกเลิกการจัดงานเนื่องจากหวาดกลัวการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขณะที่มากกว่า 70 ประเทศที่ยกการเตือนภัยเดินทางไปยังเกาหลีใต้

ญี่ปุ่นติดโควิดดับเพิ่มอีก

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ทางการญี่ปุ่นแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตเนื่องจากโควิด-19 ในญี่ปุ่น เพิ่มขึ้นอีก 1 ราย เป็นชายวัยประมาณ 70 ปี ที่เกาะฮอกไกโด เมื่อคืนวันที่ 29 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยทางการฮอกไกโดแจ้งว่า ผู้ป่วยรายนี้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเมื่อวันที่ 17 มกราคมด้วยโรคอื่น แต่เริ่มมีอาการเหมือนเป็นไข้หวัดในอีกไม่กี่สัปดาห์ต่อมา ก่อนจะพบว่าติดเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์

ขณะที่สถานีโทรทัศน์เอ็นเอชเค และสื่อท้องถิ่นอื่นๆ รายงานว่า ทางการญี่ปุ่นเริ่มสงสัยว่าชายผู้เสียชีวิตรายนี้อาจจะติดเชื้อไวรัสขณะอยู่ในโรงพยาบาล

ทั้งนี้ การตายของเหยื่อรายล่าสุด ทำให้ญี่ปุ่นมียอดผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 รวม 6 ราย ไม่ได้นับรวมผู้เสียชีวิตอีก 6 ราย ที่อยู่บนเรือโดมอนต์ บรินเซส

อิหร่านได้ 'บีบีซี' มั่วดับ 210

บีบีซีรายงานว่า แหล่งข่าวซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขของอิหร่าน เปิดเผยกับบีบีซี เปอร์เซีย ว่า อิหร่านมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 แล้วอย่างน้อย 210 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยในกรุงเตหะราน เมืองหลวงของอิหร่าน และที่เมืองกอม ซึ่งเป็นเมืองแรกที่พบผู้ป่วยโควิด-19

ก่อนหน้านี้ เอพีเคยรายงานโดยอ้างเจ้าหน้าที่ในเมืองกอมว่า มีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในเมืองกอมเมืองเดียวมากถึง 50 ราย และมี ส.ส. ของเมืองกอมกล่าวหาทางการอิหร่านว่าพยายามปกปิดข้อมูลจริง

อย่างไรก็ตาม เคียนุช จาอันปूर โฆษก

กระทรวงสาธารณสุขอิหร่านยืนยันถึงความโปร่งใสของรัฐบาล และกล่าวหาว่าบีบีซีเผยแพร่ข้อมูลเท็จ ทั้งนี้ ตัวเลขผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการของอิหร่าน อยู่ที่ 54 ราย และติดเชื้อ 978 ราย

มะกันชี้ไม่ป่วยอย่าใส่หน้ากาก

เว็บไซต์ฟอร์บส์เผยแพร่บทความของ "อีไล เพรนเชวิช" ศาสตราจารย์ด้านการแพทย์และระบาดวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยไอโอวา สหรัฐอเมริกา ระบุว่า ประชาชนที่สุขภาพดีไม่ได้มีอาการป่วยไม่ควรต้องซื้อหรือสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือแม้แต่หน้ากาก N95 ป้องกันตัวจากไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้ ไม่มีหลักฐานพิสูจน์ว่าการสวมใส่หน้ากากช่วยปกป้องผู้สวมใส่จากเชื้อไวรัสได้

ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า ควรสวมใส่หน้ากากอนามัยเฉพาะเวลาที่ป่วยเท่านั้น เนื่องจากหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ออกแบบมาเพื่อป้องกันละอองน้ำลายที่มาพร้อมกับไวรัสแพร่กระจายออกจากผู้สวมใส่ ไม่ได้ป้องกันละอองน้ำลายเข้าสู่ตัวผู้สวมใส่ และการสวมใส่หน้ากากอนามัยยังเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้แพร่เชื้อสู่ผู้อื่นมากยิ่งขึ้น หากไม่ล้างมือก่อนใส่ รวมไปถึงล้างมือหลังจากถอดหน้ากาก และทิ้งอย่างถูกวิธี

เพรนเชวิชระบุว่า หน้ากากที่สามารถป้องกันไวรัสได้คือหน้ากากที่เรียกว่า respirator ที่มีคุณภาพ N95 หรือ FFT2 ซึ่งต้องสวมใส่อย่างถูกวิธี เป็นหน้ากากที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่แพทย์ที่ทำงานใกล้ชิดกับผู้โรคติดต่อร้ายแรง หน้ากากชนิดนี้จำเป็นต้องใช้ครั้งเดียวทิ้ง ต้องได้รับการฝึกฝนการใช้ ต้องถอดและทิ้งอย่างถูกวิธีด้วยเพื่อไม่เพิ่มความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อต่อให้กับผู้อื่น


เพรนเชวิชระบุว่า การสวมใส่หน้ากากจะเพิ่มความเสี่ยงให้กับสังคมอย่างผิดๆ แม้จะสวมใส่อย่างถูกต้อง และการระดมซื้อหน้ากากทำให้ขาดแคลนส่งผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ต้องการหน้ากากเอาไว้ใช้ทำงานด้วย

ขณะที่เจอโรม อัดัมส์ แพทย์ศัลยกรรมสหรัฐอเมริกา ประกาศผ่านทวีตเตอร์รี่ของให้ผู้คน หยุดซื้อหน้ากาก โดยเหตุผลว่านอกจากการสวมหน้ากากจะไม่ได้ผลแล้ว ยังทำให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าถึงหน้ากากได้ยากขึ้น

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๗



ส่องโรค ไขสุขภาพ

ระวัง! เหตุจมน้ำ

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์ ฉบับที่ 251 ประจำสัปดาห์ที่ 9 วันที่ 1-7 มีนาคม 2563 ให้ระมัดระวังอุบัติเหตุจากการจมน้ำ

ทั้งนี้ นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรคให้ข้อมูลว่า จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์การจมน้ำในปี 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 พบเหตุการณ์การจมน้ำทั้งหมด 3 เหตุการณ์ ผู้ประสบเหตุรวม 12 ราย เสียชีวิต 4 ราย ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว หรือในช่วงเวลาเดียวกันปี 2562 เสียชีวิต 22 ราย ในจำนวนผู้เสียชีวิตของปีนี้มี 3 ราย อายุ 5-9 ปี และอีก 1 ราย อายุต่ำกว่า 5 ปี ส่วนสถานที่เกิดเหตุ พบว่า 2 เหตุการณ์เกิดที่บ่อน้ำสาธารณะหรือบ่อน้ำในพื้นที่เกษตรกรรม และอีกแห่งเกิดในสถานที่ท่องเที่ยว โดยสาเหตุของการจมน้ำเกิดจากเหตุหลายประการ เช่น เด็กไม่มีความรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ำ ไม่มีทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำ และการขาดการเฝ้าระวังที่เพียงพอของผู้ปกครองและคนในชุมชน การจัดการสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ำที่ไม่เหมาะสม รวมถึงการขาดทักษะการช่วยเหลือที่ถูกต้อง เป็นต้น

การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ แม้ว่าในต้นปีนี้จำนวนเหตุการณ์จมน้ำจะมีจำนวนลดลง แต่คาดว่าในช่วงนี้ มีโอกาสจะพบเหตุการณ์จมน้ำเพิ่มขึ้นได้ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนและใกล้ช่วงปิดเทอม เด็กๆ มักชวนกันไปเล่นน้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งอาจมีเหตุการณ์ที่เด็กตกน้ำหรือจมน้ำเสียชีวิตได้

กรมควบคุมโรค แนะนำว่า มาตรการป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เช่น ผู้ปกครองควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด ไม่ปล่อยให้เด็กชวนกันไปเล่นน้ำกันเองตามลำพัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานร่วมกับชุมชนให้ความรู้เด็กและผู้ปกครองในการป้องกันการจมน้ำ และชุมชนควรร่วมดำเนินการสำรวจแหล่งน้ำเสี่ยง จัดการแหล่งน้ำให้ปลอดภัย เช่น การสร้างรั้วกัน บ้ายเตือน และเตรียมอุปกรณ์ช่วยคนตกน้ำไว้บริเวณแหล่งน้ำเสี่ยง ที่สำคัญหากพบเห็นคนตกน้ำ ไม่ควรกระโดดลงไปช่วยเพราะอาจจมน้ำพร้อมกันได้ ควรใช้มาตรการ “ตะโกน โยน ยื่น” ดังนี้ 1.ตะโกนเรียกขอความช่วยเหลือ และโทรแจ้งทีมแพทย์กู้ชีพ 1669 2.โยนอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัวช่วยคนตกน้ำเกาะจับพยุงตัว เช่น ถังแกลลอน พลาสติกเปล่า หรือวัสดุที่ลอยน้ำได้ และ 3.ยื่นอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัว เช่น ไม้ เสื้อผ้า ขวามัก ให้คนตกน้ำจับและดึงขึ้นมาจากน้ำ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422